

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. เกษะติดตลาดกล้วยไม้คุณภาพข้างทำเนียบ ประเมิน ๗ วัน มูลค่ารวมกว่า ๒ ล้านบาท	บ้านเมือง
๒. หนุนเกษตรกรไทยปลูกข้าวญี่ปุ่น - รายได้ดี	ข่าวสด
๓. สศก.คาดการณ์ผลิตผลไม้ภาคตะวันออก ๔ ชนิดทะลุ ๗ แสนตัน	แนวหน้า
๔. ที่นี้กรม. ๔.๕	คมชัดลึก
๕. ดินดำน้ำดี: จัดรูปที่ดินเขื่อนแควน้อย วัดประสิทธิภาพงานปลายน้ำ	เดลินิวส์
๖. ติวเข้มทูตเกษตรไทย ก่อนโค้งสุดท้ายอียู - สหรัฐ ชี้ชะตากรรม	ไทยรัฐ
๗. เตือนเรือประมงเร่งจดทะเบียน	แนวหน้า
๘. เกษะข่าวเกษตร	เดลินิวส์
๙. พาณิชย์เปิดระบายข้าวรอบใหม่ ๑ ล้านตัน	ไทยโพสต์
๑๐. ยางพาราล้นตลาดกลางบุรีรัมย์	โพสต์ทูเดย์
๑๑. ตรังส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเฉพาะด้าน ปลูกพืชแซมยางพาราเพิ่มพูนรายได้	เดลินิวส์
๑๒. แนะนำชาวนารอเวลาขายข้าว	มติชน
๑๓. สอนเตรียมพัฒนาลูกหลาน ชาวไร่อ้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	แนวหน้า

เกาะติดตลาดกล้วยไม้คุณภาพข้างทำเนียบ สศก. ประเมิน 7 วัน มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามการจัดงานโครงการพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพ ระหว่างวันที่ 19 - 25 มกราคมที่ผ่านมา ยอดจำหน่ายสินค้า 7 วัน มีมูลค่ารวมมากกว่า 2 ล้านบาท ผู้จำหน่าย-ผู้เที่ยวชมพึงพอใจการจัดงานในระดับมาก พร้อมชวนเที่ยวชมและช้อปปิ้งให้มีการใช้กล้วยไม้ในเทศกาลวันสำคัญแทนดอกไม้สด เข้าจากต่างประเทศ เผย เคียงพื้นที่อีกครึ่งปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

นายเชอศักดิ์ วีระระกูลโพธิ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นนายว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินโครงการพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพ เพื่อจัดตลาดนัดและจำหน่ายกล้วยไม้คุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงในกรุงเทพมหานคร ณ ริมคลองหลวงกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำเนียบรัฐบาลนั้น สศก. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ของกระทรวงเกษตรฯ ได้ประเมินผลการจัดงาน "ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ" (Orchid Market) โดยลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 19 - 25 มกราคม 2558

ผลการประเมินภาพรวมการจัดงาน พบว่า ผู้จำหน่ายกล้วยไม้ จำนวน 70 บูธ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสหกรณ์ ร้อยละ 57 กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 37 และหน่วยงานราชการ ได้แก่ อ.ค.ภ. และ ส.ว.ภ. ร้อยละ 6 ในจำนวนผู้จำหน่ายกล้วยไม้ 70 บูธ ร้อยละ 40 เป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้ โดยประเภทกล้วยไม้ที่นำจำหน่ายแยกเป็น ต้นกล้วยไม้ ร้อยละ 60 กล้วยไม้ตัดดอก ร้อยละ 16 และไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุการเกษตร ร้อยละ 24 โดยร้อยละ 87 ของผู้จำหน่ายไม่มีการจำหน่าย เห็นว่าสามารถเพิ่มช่องทางจำหน่ายได้

สำหรับยอดจำหน่าย สินค้า 7 วัน มีมูลค่ารวม 2,034,740 บาท แบ่งเป็นยอดจำหน่ายสินค้า มูลค่า 1,544,740 บาท และยอดจำหน่ายจากการเจรจาธุรกิจ มูลค่า 490,000 บาท ด้านผู้เข้าชมงาน พบว่า จำนวนผู้เข้าชมงาน มีประมาณ 10,000 คน โดยระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2558 มีผู้เข้าชมงานเฉลี่ย 2,000 คน/วัน ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างมากเนื่องจากประชาชนทั่วปทุมธานีในครั้งแรกที่มีการจัดงาน สำหรับวันที่ 22-25 มกราคม 2558 มีผู้เข้าชมงานเฉลี่ย 1,000 คน/วัน

ด้าน **นายสุรศักดิ์ พันธุ์นพ** รองเลขาธิการและโฆษก สศก. กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้ สศก. ได้ประเมินถึงความพึงพอใจ พบว่า ทั้งผู้เข้าชมงานและผู้จำหน่ายกล้วยไม้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสถานที่ การประชาสัมพันธ์ สาธารณูปโภค รวมถึงระยะเวลาการจัดงานอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงในเรื่องสถานที่จอดรถ รวมทั้งเพิ่มขนาดป้ายบอกสถานที่จอดรถให้ชัดเจนและเพิ่มจำนวนรถจักรยานให้เช่า

นอกจากนี้ผู้จำหน่ายกล้วยไม้ยังเห็นว่าช่วงเวลาที่จัดงานมีความเหมาะสมเพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่รองรับกล้วยไม้ตัดดอกที่ถึงผลผลิตสูง โดยร้อยละ 93 เห็นว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดตลาดนัด คือ 7 - 10 วันต่อเดือน เนื่องจากบางรายต้องกลับไปดูแลสวน และยังมี ความพึงพอใจในการจัดงานลักษณะนี้มากกว่าการจัดใน Modern Trade (การจัดแสดงในห้างสรรพสินค้า) เนื่องจากมีความสะดวกในการขนย้าย และดูแลรักษา ทั้งนี้ ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่อยากให้มีการเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุ์ใหม่ๆ ของกล้วยไม้ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม สศก. จะมีการติดตามการจัดงานอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ริมคลองหลวงกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเที่ยวชมงานร่วมกันเพื่อร่วมกันพัฒนาช่องทางตลาดกล้วยไม้คุณภาพให้กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดภายในประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ก็ได้เน้นรณรงค์ให้มีการใช้กล้วยไม้ในเทศกาลและวันสำคัญแทนดอกไม้ที่นำเข้า จากต่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย รองเลขาธิการกล่าวทิ้งท้าย

หนุนเกษตรกรไทยปลูกข้าวญี่ปุ่น-รายได้ดี

นายเลอศักดิ์ ธีระกุลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า กระแสความนิยมบริโภคอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยแนวโน้มสูง ส่งผลให้มีการขยายตัวของร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่มประมาณ 5-10% ต่อปี ขณะเดียวกันข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในประเทศไทยมีราคาต่ำกว่าข้าวญี่ปุ่นที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยตรงมาก ทำให้ร้านอาหารญี่ปุ่นหันมาใช้ข้าวญี่ปุ่นที่ผลิตในประเทศไทย

กล่าวถึงความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักในการขยายพันธุ์จะสูงถึงประมาณ 40 ตันต่อปี ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นชั้นพันธุ์คัดและชั้นพันธุ์หลัก ซึ่งมีเป้าหมายการผลิตชั้นพันธุ์คัดปีละ 2 ตัน และชั้นพันธุ์หลักปีละ 4 ตัน

“แหล่งผลิตพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ และพะเยา โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรโดยภาคเอกชน หรือโรงสี และได้จัดตั้งชมรม ชื่อ ชมรมผู้ผลิตข้าวญี่ปุ่นแห่ง

ประเทศไทย เน้นการซื้อขายทั้งเมล็ดพันธุ์และข้าวญี่ปุ่นแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้นประมาณ 80,000 ไร่ เกษตรกรร่วมโครงการ 6,000 กว่าครัวเรือน”

จากการติดตามสถานการณ์ของ สศก. เมื่อต้นเดือนก.พ.ที่ผ่านมา พบว่าข้าวญี่ปุ่นชั้นพันธุ์ให้ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 60,000 ตัน หรือ 36,000 ตันข้าวสาร ราคาข้าวเปลือกญี่ปุ่นอยู่ที่ตันละ 9,000 - 12,000 บาท สำหรับเมล็ดพันธุ์หลักราคา กิโลกรัมละ 31 บาท ซึ่งในการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายต้องใช้เมล็ดพันธุ์หลักไร่ละ 13 กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุนค่าพันธุ์ไร่ละ 403 บาท และมีต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ยไร่ละ 4,600 บาท

เกษตรกรจะนำพันธุ์ขยายไปขายในราคา กิโลกรัมละ 23 บาท ซึ่งให้ผลผลิตนาปีไร่ละ 700-800 กิโลกรัม เฉลี่ยมีรายได้ไร่ละ 17,250 บาท และผลผลิตนาปรังไร่ละ 900-1,000 กิโลกรัม เฉลี่ยมีรายได้ไร่ละ 21,850 บาท โดยสามารถทำรายได้ให้เกษตรกรมากกว่าการขายข้าวทั่วไปถึงเกือบ 2 เท่า

สศก.คาดการณ์ผลิต ผลไม้ภาคตะวันออก 4ชนิดทะลุ7แสนตัน

นางบุษผา กุณะอ้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ (สศก.) 6 ชลบุรี เปิดเผยว่า คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้พยากรณ์ผลิตไม้ผลภาคตะวันออกปี 2558 จำนวน 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนบริหารจัดการผลไม้ครั้งที่ 2 ปี 2558 พบว่า เนื้อที่ให้ผลของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน 869,987 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีจำนวน 860,796 ไร่ เพิ่มขึ้น 9,191 ไร่ โดยทุเรียน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.84 มังคุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73 และเงาะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 ส่วนเนื้อที่ให้ผลที่ลดลง คือ ลองกอง ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 2.87

สำหรับผลผลิตโดยรวมในปี 2558

คาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ 789,303 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 52,741 ตัน หรือร้อยละ 7.16 โดยผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งในปีนี้มีเพียงทุเรียนที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.40 ส่วน มังคุด เงาะ และลองกอง คาดว่าผลผลิตจะลดลงร้อยละ 5.07 4.12 และ 1.31 ตามลำดับ โดยมังคุดลดลงเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนทำให้ไม่ติดดอก เงาะ ลดลง เนื่องจากเงาะจะติดดอกดีแต่ช่อดอกสั้น ส่วนลองกองเนื้อที่ให้ผลรวมลดลง เนื่องจากมีการตัดโค่นลองกองเพื่อปลูกทุเรียนแทนเพราะราคาของงอกตกต่ำมาหลายปีและมีปัญหาขาดแคลนแรงงานตัดแต่งช่อลองกองรวมทั้งลองกองออกดอกล่าช้า

อย่างไรก็ตาม พบว่าสถานการณ์การผลิตไม้ผลขณะนี้ ทุเรียนติดดอกออกผลแล้วประมาณร้อยละ 95 เงาะ ติดดอกออกผลอ่อนแล้วประมาณร้อยละ 75 มังคุด ติดดอกแล้วประมาณร้อยละ 35 ลองกองยังออกดอกน้อยจะติดดอกบ้างประมาณร้อยละ 7 หากสภาพดิน ฟ้า อากาศแปรปรวนอาจทำให้ผลผลิตไม้ผลเปลี่ยนแปลงได้



ที่นี้ กม.

4.5

5 **พจนานุกรม**

- ..บทสรุปที่น่าสนใจอย่างยิ่งกับการเคาะสูตรที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. และสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ภายใต้การอุบัติใหม่ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ภายใต้การควบคุมของหมอบ้าคลอดนาม **“บวรศักดิ์ อุวรรณโณ”** หลังจากโยนหินถามทางมาแล้วหลายแนวทางสำหรับประเด็นสำคัญในการคัดกรอง **“นักการเมือง”** เข้าสู่สภาอันทรงเกียรติ อย่าลืมนะว่า กลุ่มคนเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการชี้นำ ชักจูงลากถู ประชาชนบ้านเมืองไปสู่ทิศทางใดนั้น ส่วนหนึ่งไม่พ้นกลุ่มก้อนนักการเมือง
- ..การกำหนดให้มี ส.ส.จากการเลือกตั้งระบบเขต 250 เขต รวม 250 คน และจากระบบบัญชีรายชื่อ 200-220 คน โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สังกัดกลุ่มการเมือง ซึ่งหมายความรวมถึง สมาคม, มูลนิธิ ส่วนการจัดลำดับผู้ที่ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา 1.ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2.ประธานวุฒิสภา 3.รองประธานสภาผู้แทน 4.รองประธานวุฒิสภา เพื่ออุดช่องสุญญากาศเหมือนที่ผ่านมา ที่ทั้ง ประธานสภาผู้แทนฯ และประธานวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้.. เขียนการเมืองหลากสำนักมองหมากกระดานนี้ เป้าส่วนหนึ่งน่าจะพุ่งไปที่การ **“บอไนพรคการเมือง”** นัยว่าเพื่อลดทอนอำนาจกลุ่มการเมืองที่ฮึกเหิมว่าตนกำลังข้างมากในสภา
- ..ยึดเยื้อกันมาพอให้ได้กเถียงกันสำหรับเรื่องการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ล่าสุดนายกรัฐมนตรื **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** ย้ำชัดเจนหลังการหารือร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติให้ชะลอเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 จากกำหนดเดิมวันที่ 16 มีนาคมนี้ ออกไปก่อน จนกว่าจะแก้กฎหมายปิโตรเลียมแล้ว



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เสร็จ โดยจะประสานให้ สถาบันบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แก้ไขภายใน 3 เดือน จากนั้นค่อยเดินหน้าต่อ ถึงกระนั้น “บิ๊กตู่” ทิ้งท้ายด้วยว่า การชะลอเปิดสัมปทานออกไปก่อน หากเกิดปัญหาพลังงานขาดแคลน หรือ เกิดความไม่เชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุน ก็จะต้องมีคนมาร่วมรับผิดชอบด้วย

●●..บันทึกไว้อีกหน้า

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย คดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งอดีตนายกฯ หลวงยังลักษณ์ ชินวัตร เมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

ลงคะแนนเลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกาให้เป็นองค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาคดี 9 คน คือ ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานแผนกคดีภายในศาลฎีกา, วิรุฬห์ แสงเทียน ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา, ธนฤกษ์ นิติเศรษฐ์ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา, ธนสิทธิ์ นิลกำแหง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา, ศิริชัย วัฒนโยธิน รองประธานศาลฎีกา, ชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา, วีระพล ตั้งสุวรรณ รองประธานศาลฎีกา, อุบลรัตน์ ลูบวิภักดิ์ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา และธานิส เกศวพิทักษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

●●..ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการ

เกษตร ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดแถลงข่าว “ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2558” ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 3 เวลา 10.00 น. อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุงเทพฯ

●●..ปิดท้ายด้วย... สำนวนชวนคิดในโลกออนไลน์ “ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็นเหมือนกับเพียงน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทร แต่มหาสมุทรคงจะมีน้ำน้อยลงถ้าขาดหยดน้ำนั้นไป”



ดินดำน้ำดี
งานจัดรูปที่ดิน เป็นงานปลายน้ำ ที่เชื่อมโยงจากระบบชลประทาน ซึ่งได้แก่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอย โดยการก่อสร้างคูส่งน้ำเข้าสู่แปลงนาของเกษตรกรโดยตรง ถือเป็นระบบการแพร่กระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพ เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

ลำพังคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอย จะส่งน้ำผ่านแปลงนาเป็นทอด ๆ ต้นคลองได้รับน้ำดี ปลายคลองอาจกระท่อนกระถั่น ไม่ทั่วถึงและเป็นธรรม แต่เมื่อจัดรูปที่ดินจะวางระบบเชื่อมต่อกจากคลองไปเป็นคูน้ำ และส่งน้ำ

จัดรูปที่ดินเขื่อนแควน้อย ๑๒ วัดประสิทธิภาพงานปลายน้ำ

ผ่านที่นาไร่ทุกแปลง ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงน้ำอย่างเท่าเทียมกัน ประเทศต้นแบบการจัดรูปที่ดินของไทย ไม่ว่าจะเนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น หรือไต้หวัน ได้สร้างนวัตกรรมใหม่คือการจัดรูปที่ดินแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผลคืออีกประการหนึ่งจากการจัดรูปที่ดิน นอกจากเกษตรกรเข้าถึงน้ำได้แล้ว ยังส่งผลให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียน้ำ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดภาวะแห้งแล้ง





แปลงเพาะกล้าขจรชลประทาน

นายสิริวิชัย กลิ่นภักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จของงานจัดรูปที่ดินในปี 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สศก.) ได้ประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินนำร่องโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก กว่า 1,500 ไร่ พบว่าเกษตรกรพึงพอใจมาก

โดยพบว่า การส่งน้ำและระบายน้ำมีประสิทธิภาพมาก จากเดิม 30% เป็น 98% การใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นจาก 168% เป็น 191% หมายความว่าใช้ที่ดินเพาะปลูกบ่อยครั้งขึ้น อันเป็นผลมาจากระบบส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง ผลผลิตข้าวในปีเพิ่มขึ้นจาก 720 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 840 กิโลกรัม/ไร่ นาปรัง



ส่งน้ำเขื่อนคลองข่อย

จาก 737 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 840 กิโลกรัม/ไร่ เป็นผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นจากการค้ำยันพื้นที่ชลประทานทั่วไป เป็นพื้นที่จัดรูปที่ดิน ซึ่งมีการก่อสร้างคูส่งน้ำเข้าไปในแปลง ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ และทั่วถึงกัน ที่สำคัญ ในช่วงฤดูแล้งยังมีข้อพิพาทในการใช้น้ำระหว่างเกษตรกร แต่ในพื้นที่จัดรูปที่ดินข้อขัดแย้งการใช้น้ำฤดูแล้งลดลงเหลือเพียง 8% จากเดิมก่อนจัดรูปที่ดินเคยมีมากถึง 58%



ข้าวขจรนา

“สะท้อนว่า การจัดรูปที่ดิน นอกจากเพิ่มประสิทธิภาพหลายด้านแล้ว ยังลดทอนความขัดแย้งในการแย่งชิงน้ำในหมู่เกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญด้วย” นายสิริวิชัย กล่าว อย่างไรก็ตาม ผลจากการประเมินของ

สศก. ได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของงานจัดรูปที่ดินอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการส่งน้ำ ระบายน้ำ ผลผลิตเฉลี่ย การใช้ที่ดินและการลดข้อขัดแย้ง ซึ่งสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จะนำไปพิจารณาหาทางค้ำยันเพิ่มเติม โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาการเกษตร หรือการส่งเสริมการทำกินของเกษตรกรให้เต็มรูปแบบยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของเกษตรกรโครงการในระยะยาว

“จัดรูปที่ดินเสร็จแล้ว ก็ต้องหาทางเพิ่มทุนเรื่องการทำกินที่อาจเพิ่มความหลากหลาย การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งการผลิตเพื่อสร้างความต้องการให้ตลาด ฯลฯ ซึ่งต้องหารือกับหน่วยงานอื่นด้วย” ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางกล่าว.

คิวเข้มทุกเกณฑ์ไทย

● ก่อนโค้งสุดท้าย “อียู-สหรัฐ” ชี้ชะตากรรม

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศว่า ได้เรียกทูตเกษตรไทยในต่างประเทศทั้งหมดมาหารือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่สำคัญ 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ตามระเบียบของสหภาพยุโรป (อียู) ที่จะมีการตัดสินประเทศไทยในเร็วๆนี้ 2.การแก้ปัญหาการจัดอันดับสถานการณ์ความทุกข์ของสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันไทยอยู่ในอันดับที่ 3 และ 3.การรับมือกรณีอินโดนีเซียเปลี่ยนนโยบายการประมงใหม่ ทำให้เรือประมงต่างชาติรวมทั้งไทยไม่สามารถทำประมงในน่านน้ำของอินโดฯได้ในขณะนี้

สำหรับการรับมือกับปัญหาไอยูยูได้กำชับให้ทูตเกษตรในอียู จัดหาทนายหรือนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญ มาแปลภาษากฎหมายประมงฉบับใหม่ของไทยให้ชัดเจน เพื่อให้อียูเข้าใจลักษณะกฎหมายของไทยให้ถูกต้องหรืออธิบายให้อียูเข้าใจลำดับงานการแก้ปัญหา โดยเฉพาะการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด เนื่องจากอียูเข้าใจว่าไทยยังดำเนินการไม่เพียงพอ ขณะที่ปัญหาการค้ามนุษย์ ได้กำชับให้ทูตเกษตรในสหรัฐฯ ชี้แจงการดำเนินการแก้ปัญหาทั้งหมดของไทย ทั้งการทำสัญญาจ้างงาน การตรวจสอบที่ทำเทียบเรือ การออกตรวจการใช้แรงงานในทะเล และการตรวจสอบเข้าเมื่อเรือเข้าเทียบท่าแล้ว “เรื่องสุดท้ายคือ ระเบียบใหม่การทำประมงของอินโดนีเซียที่ยังไม่มีการประกาศออกมาแต่เรือประมงต่างชาติรวมทั้งไทยต้องหยุดจับปลา ได้ขอให้ผู้ประกอบการเรือประมงไทยไปรวบรวมความต้องการ การช่วยเหลือจากรัฐ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับระเบียบใหม่ของอินโดฯได้ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯจะนำมาพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติมาตรการให้ความช่วยเหลือต่อไป”

เดือนเรือประมงเร่งจดทะเบียน

● เกษตรส่งหน่วยบริการ 23 จังหวัด-ย้ำก่อน 28 กพ.

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า จากการที่กรมประมงได้บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับกรมเจ้าท่า และกรมการปกครอง ในการออกหน่วยเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในระดับอำเภอ รวม 112 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเล เพื่อรับจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำการประมงให้กับเรือประมงของไทยทุกลำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้ออกประกาศให้เรือประมงทุกประเภท เข้ามารวดแจ้งเครื่องมือประมงที่มีอยู่ในครอบครอง พร้อมทั้งสำรวจและลงพิกัดตำแหน่งทำเทียบเรือที่เรือประมงไทยนำสัตว์น้ำขึ้นท่า เพื่อรวบรวมข้อมูลเรือประมงทุกประเภท และทำเทียบเรือสำคัญสำหรับใช้ในการจัดระเบียบเรือประมงให้เหมาะสม และใช้สำหรับวางแผนการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ด้วย

ทั้งนี้ผลดำเนินการล่าสุดตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีชาวประมงเข้ารับการจัด



จุมพล สงวนสิน

แจ้งการใช้เครื่องมือทำการประมงทะเล เพื่อแสดงเครื่องมือประมงที่มีอยู่ในครอบครองและมีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านั้น จำนวน 6,864 ลำ ในจำนวนนี้เป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถออกอาชญาบัตรได้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีการควบคุมได้แก่ อวนลาก อวนรุน อวนล้อมจับปลา กะดัก และอวนครอบ/ซ้อน/ยกอวนปลา กะดัก รวมจำนวน 1,833 ลำ นอกจากนี้ การออกใบอนุญาตทำการประมงในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า มีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติม

จำนวน 11,312 ลำ ทำให้ขณะนี้มียานเรือประมงที่มีใบอนุญาตทำการประมงแล้วรวม 28,034 ลำ

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า ขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงท่านใดที่ยังไม่ได้มาจดทะเบียนเรือประมงและขอใบอนุญาตทำการประมง รวมทั้งที่ยังไม่ได้มาจดแจ้งเพื่อแสดงเครื่องมือประมงที่มีอยู่ในครอบครองและมีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านั้น โดยเฉพาะเครื่องมือประมงที่ไม่สามารถออกอาชญาบัตรได้ทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังสามารถขอรับบริการได้ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ (One Stop Service) ทั้ง 112 แห่ง ณ อำเภอท้องที่ตลอดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ อนึ่ง หากพ้นกำหนดระยะเวลา กรมประมงจะดำเนินการตามกฎหมายและข้อกฎหมายต่อไป



๒๕ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558... ○ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทาง ในการคุ้มครองระบบสหกรณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน การหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขข้อบกพร่อง และคุ้มครอง ระบบสหกรณ์ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในสหกรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องพิทยาลงกรณ์อาคารอุบลมณี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี... ○ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2558 เพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าของฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อให้การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยที่ประชุมมีมติให้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 จัดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา... ○ นายรัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ในปี 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช ติดตามประเมินสถานการณ์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ได้ดำเนินการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2555 มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งศูนย์นำร่อง ศูนย์หลัก ศูนย์ขยาย จำนวน 77 ศูนย์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนได้อย่างยั่งยืน... ○

“กิด มงไทย”

พาณิชย์เปิดระบายข้าวรอบใหม่ 1 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวได้เปิดให้มีการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 2/2558 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้ให้ความเห็นชอบในปริมาณกว่า 1 ล้านตัน เป็นข้าวขาว 5%, 10%, 15% และ 25% ข้าวเหนียว และปลายข้าว ในคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งเป็นการระบายแบบรายคลังตามสภาพข้าวที่เก็บรักษา ทั้งนี้ กรมจะประชุมชี้แจงรายละเอียดการจำหน่ายข้าวให้กับผู้สนใจในวันที่ 26 ก.พ.2558 และกำหนดยื่นซองคุณสมบัติในวันที่ 5 มี.ค. 2558 และให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนยื่นซองเสนอซื้อได้ในวันที่ 6 มี.ค.เช่นเดียวกัน

ยางพาราล้นตลาดกลางบุรีรัมย์ A๗

บุรีรัมย์ — เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จาก 24 จังหวัดทั่วประเทศ แห่นำรถบรรทุกยางเข้าคิวรอขายที่ตลาดกลางบุรีรัมย์ซึ่งรับซื้อราคาสูงกว่าท้องตลาดวันละกว่า 200 ตัน จนสถานที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ต้องหยุดรับชั่วคราว

ตรังส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเฉพาะด้าน ปลูกพืชแซมยางพาราเพิ่มพูนรายได้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายบุญลือ นกแก้ว นักวิชาการส่งเสริม รายได้ มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา ช่วย
การเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในขณะที่ยังเวลาในการเก็บเกี่ยว
จังหวัดตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) กล่าวว่า จากปัญหาเกษตรกร ผลผลิตและความผันผวนของราคาขาย
ชาวสวนยางได้รับผลกระทบจากภาวะสถานการณ์ราคายางพาราที่มี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในครั้งนี้จะได้ทราบถึง
แนวโน้มตลาดอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สถานการณ์และความสำคัญของการปลูกพืชแซมยางว่ามีประโยชน์
จังหวัดตรัง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อย่างไร รวมทั้งชนิดพืชต้องมีความเหมาะสมในการปลูกแซมหรือ
เฉพาะด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หลักสูตรส่งเสริมการปลูกพืช ปลูกร่วมกับยางพารา และต้องใช้เทคนิคการปลูกพืชเพื่อช่วยเสริม
แซมยาง/ร่วมยางพารา ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ รายได้ในสวนยางให้ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งการจัดทำบัญชีครัวเรือน
จากพื้นที่ว่างในสวนยางของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่ม และต้นทุนประกอบอาชีพ.

แนะชาวนารอเวลาขายข้าว

นายสนธิ พลปัทพี เกษตรจังหวัดพัทลุง เปิด
เผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงประชุมกลุ่ม
เครือข่ายผู้ปลูกข้าวสังข์หยด เพื่อหามาตรการใน
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุง
โดยได้ข้อสรุปว่า ราคาข้าวสังข์หยดทั่วไป ทางโรง
สีรับซื้ออยู่ที่เกวียนละ 10,000 บาท กลุ่มที่ปลูก
ข้าวสังข์หยดรับซื้อจากสมาชิกในราคาเกวียน
ละ 12,000 บาท เกษตรกรที่ได้รับรองการปลูก

ข้าวแบบ GAP หรือวิธีปฏิบัติการผลิตข้าวให้ได้
คุณภาพดี เพื่อผู้บริโภคยอมรับ ผู้ผลิตปลอดภัย
ราคาอยู่ที่เกวียนละ 15,000 บาท และกลุ่มที่
ผลิตข้าวอินทรีย์ ราคาอยู่ที่เกวียนละ 18,000
บาท จึงขอแนะนำกลุ่มเกษตรกรทั่วไปที่ปลูกข้าว
สังข์หยด แต่ไม่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร ว่าอย่ารีบขาย
ข้าวเปลือกหน้าแปลงในขณะนี้ เพราะอาจจะโดน
เจ้าของโรงสีกดราคาได้ แต่หากปล่อยไว้ก็กระยะ

ราคาข้าวสังข์หยดจะปรับขึ้นอย่างแน่นอน

นางแจ่ม แก้วขำ อายุ 64 ปี เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวสังข์หยดในพื้นที่ ต.ชัยบุรี อ.เมือง
พัทลุง กล่าวว่า ปีนี้เกษตรกรขายข้าวได้เพียงแค่
เกวียนละ 12,000 บาทเท่านั้น ถือว่าราคาต่ำมาก
เกษตรกรหลายรายไม่ยอมขายแต่จำเป็นต้อง
ขายเพราะไม่มีที่เก็บข้าว จึงต้องการเรียกร้องให้
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาที่เก็บ และลาน
ตากข้าว บริการแก่เกษตรกร เพื่อเกษตรกรจะ
ได้เก็บข้าวไว้หลังเก็บเกี่ยวได้ เพื่อรอให้ราคาข้าว
ปรับตัวสูงขึ้นก่อนจะนำออกจำหน่าย



สอน.เตรียมพัฒนาลูกหลาน "ชาวไร้อ้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"

จากกรณีประเทศไทยถูกปรับลดอันดับของประเทศที่ต้องเฝ้าระวังการใช้แรงงานเด็กจาก ระดับ 2 มาเป็นระดับ 3 หรือ Tier 3 Watch List โดยให้เหตุผลว่าไทยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าไทยมีความพยายามเพิ่มขึ้นในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถูกระงับความช่วยเหลือทางการค้าและกระทบต่อภาพพจน์สินค้าของไทยในตลาดโลก



เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมพล รัตนภิบาล รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในไร้อ้อย

ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ผู้แทนโรงงานน้ำตาล สถาบันสมาคม เกษตรกรชาวไร้อ้อย เพื่อเกาะติดสถานการณ์แก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในไร้อ้อย นายสมพล กล่าวว่า "ตั้งแต่ปี 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย สมาคมชาวไร้อ้อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กเราพบว่าทั้งโรงงานน้ำตาลและสมาคมชาวไร้อ้อยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุชุมชน การจัดประชุมสัมมนาที่เพิ่มความเข้าใจแก่พนักงาน เกษตรกรชาวไร้อ้อย และชุมชน

ขณะนี้ คณะทำงานแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในไร้อ้อย ได้กำหนดงานที่จะทำกันต่อไปโดยกำหนดมาตรการแบ่งเป็น 8 ขั้นตอนได้แก่

สร้างการมีส่วนร่วมการสื่อสารและฝึกอบรม การจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่ดี การแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี การทบทวนที่เป็นอิสระ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน และได้นำมาตรการทั้ง 8 ขั้น มาจัดทำแผนปฏิบัติการ (ActionPlan) เพื่อให้การทำงานต่อจากนี้ให้สำเร็จเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการประสาน ติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน องค์กร ชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาตามวัยที่เหมาะสม มีที่อยู่ ที่กินที่เล่นอย่างอบอุ่นปลอดภัย

นายสมพล ได้กล่าวเสริมว่า "เด็กเป็นความหวังของประเทศชาติ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าภาครัฐเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจะมุ่งมั่นที่จะทำต่อไปอย่างแน่วแน่มั่นคง"

